

3 tỉnh của Việt Nam có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất thế giới

Là một trong những quốc gia xuất hiện sự mất cân bằng giới tính khi sinh muộn hơn các quốc gia khác, nhưng tại Việt Nam, tỷ lệ mất cân bằng giới tính lại có xu hướng gia tăng rất nhanh và diễn biến ngày càng phức tạp.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi tập huấn báo chí về kỹ năng viết về bạo lực giới và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới – hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án: “Chấm dứt lựa chọn giới

tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại tại châu Á từ 2020 - 2022”, do Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNFPA); Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGD) - Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Theo báo cáo của Tổng cục DS-KHHGD cho thấy, năm 2021, tại nhiều địa phương, tỷ lệ này là 111,5 bé trai/100 bé gái. Nhóm các tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất tập ở 7 tỉnh phía Bắc. Trong đó 3 tỉnh có tỷ số

chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất là Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh với 125 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Đây cũng là tỷ số cao nhất thế giới.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho rằng, lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới được xác định là nguyên nhân chính gây nên mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam. Theo bà Naomi Kitahara, nguyên nhân của lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới xuất phát từ ba yếu tố. Đầu tiên là tâm lý ưa thích có con trai đã ăn sâu vào văn hóa truyền thống của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khi các cặp vợ chồng biết tin là đang mang thai con gái, họ có xu hướng bỏ cái thai đi vì muốn có con trai hơn. Yếu

tố thứ hai là sự suy giảm và hạn chế mức sinh. Ở Việt Nam, mỗi gia đình thường chỉ được sinh hai con. Nếu bé đầu là gái, lần mang thai thứ hai, hay lần mang thai cuối cùng, cũng được xác định là gái, các cặp vợ chồng thường nghĩ tới việc phá thai. Và yếu tố cuối cùng là sự hiện diện của công nghệ sinh sản đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, dù là ở thành thị hay nông thôn.

Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGD Đinh Huy Dương cho biết, xu hướng biến động của tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam rất đáng lo ngại. Những xu hướng biến động này cho thấy thách thức to lớn trong việc đưa tỉ số xuống “dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra còn sống” vào năm 2030 như mục tiêu Nghị

quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới đề ra.

“Để ngăn chặn việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và tâm lý “ưa thích có con trai”, đồng thời tôn vinh vai trò và giá trị của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội, điều quan trọng là phải thúc đẩy sự thay đổi trong thái độ, hành vi của mọi người đối với việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Tuy nhiên, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người không phải là việc có thể đạt được trong một sớm một chiều và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong hành trình này” - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh.

DƯƠNG NHI